

\*

Số 08-CTr/ĐU

Phú Thượng, ngày 09 tháng 3 năm 2022

## **CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**

**Thực hiện Quy chế 09-QC/HU ngày 23/02/2022 của BTV Huyện ủy về công tác dân vận của hệ thống chính trị huyện Võ Nhai**

-----

Căn cứ Quy chế số 09-QC/HU ngày 23/02/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác dân vận của hệ thống chính trị huyện Võ Nhai (sau đây gọi tắt là Quy chế số 09). Để triển khai thực hiện tốt Quy chế số 09, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phú Thượng xây dựng chương trình hành động thực hiện Quy chế cụ thể như sau:

### **I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

1. Nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong nhiệm vụ công tác dân vận của hệ thống chính trị. Thống nhất nhận thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác dân vận của hệ thống chính trị.

2. Việc tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Quy chế 09 được tiến hành đồng bộ với các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế, kết luận của Đảng liên quan đến công tác dân vận; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức đảng, từng cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị trên địa bàn xã.

### **II- NHIỆM VỤ, PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN**

Quán triệt, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng các hình thức thiết thực, sáng tạo; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, phát huy ý chí, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc và quyết tâm, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội,



củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thể chế hoá, cụ thể hoá chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân vận gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; triển khai sâu rộng phong trào thi đua "Dân vận khéo". Việc ban hành các chỉ thị, nghị quyết, quyết định về những vấn đề có liên quan đến nghĩa vụ và quyền lợi trực tiếp của Nhân dân phải được lấy ý kiến tham gia của khối dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp. Tùy từng trường hợp cụ thể, có thể được lấy ý kiến tham gia của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trước khi ban hành thực hiện. Khi được lấy ý kiến, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, đại diện các hội quần chúng có trách nhiệm tham gia đóng góp ý kiến và tổ chức để Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến.

Khối Dân vận Đảng ủy, Tổ dân vận các xóm có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp ý kiến của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân để báo cáo cấp ủy cùng cấp. Việc triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận: Khối Dân vận Đảng ủy, Tổ dân vận các xóm chủ trì phổ biến, triển khai tới Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân; mặt trận và các đoàn thể Nhân dân làm nòng cốt phối hợp tổ chức vận động Nhân dân thực hiện. Việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của Nhân dân và ý kiến, kiến nghị của cử tri phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Kết quả giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân, ý kiến, kiến nghị của cử tri phải được trả lời cho công dân hoặc cử tri và thông tin công khai để Nhân dân, cử tri biết.

Xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác dân vận của hệ thống chính trị; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu công tác dân vận trong tình hình mới. Phân công cán bộ phụ trách, cán bộ chuyên trách làm công tác dân vận có năng lực, đạo đức, uy tín, kinh nghiệm.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu có trách nhiệm thực hiện tốt công tác dân vận



theo quy định của Đảng và Nhà nước; gương mẫu thực thi công vụ, nêu cao tinh thần phục vụ Nhân dân; giữ mối liên hệ mật thiết với Nhân dân.

Cấp ủy Đảng từ xã đến các chi bộ trực thuộc tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định, quy chế của cấp ủy cấp trên và cấp mình liên quan đến công tác dân vận.

Các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị phối hợp chặt chẽ, đồng bộ để nâng cao hiệu quả công tác dân vận thông qua các cơ chế phối hợp liên ngành, chương trình phối hợp, hội nghị giao ban định kỳ, chuyên đề.

Khi có tình huống phức tạp liên quan đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh: Cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó kịp thời; thông tin nhanh đến Khối dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Khối Dân vận chủ trì, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp, cơ quan, tổ chức có liên quan vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; phát huy vai trò nòng cốt chính trị tham gia lực lượng xung kích.

### III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

#### 1. Ban Thường vụ Đảng ủy

Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân vận trong hệ thống chính trị xã; kịp thời ban hành nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác dân vận, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; Thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị xã phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác dân vận.

#### 2. Khối Dân vận Đảng ủy

Chủ trì nghiên cứu, tham mưu giúp Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy về chủ trương, chính sách và giải pháp về công tác dân vận.

Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của cấp ủy cấp trên về công tác dân vận đối với các chi bộ trực thuộc Đảng ủy; Thực hiện việc hướng dẫn,



bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và cập nhật các kiến thức về công tác dân vận.

Định kỳ hàng quý giao ban với Tổ trưởng Tổ dân vận các xóm. Trong trường hợp cần thiết giao ban công tác dân vận với UBND xã, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội xã theo quy chế phối hợp đã đề ra.

Chủ trì, phối hợp với các ban của Đảng ủy theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Quy chế 09, báo cáo tình hình và kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Đảng ủy theo dõi, chỉ đạo.

Phối hợp với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực công tác dân vận.

## **2. Ban Tuyên giáo Đảng ủy**

Ban Tuyên giáo Đảng ủy phối hợp với Khối Dân vận Đảng ủy hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng về công tác dân vận; nắm tình hình Nhân dân, dư luận xã hội; chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng tuyên truyền về công tác dân vận và cổ vũ các mô hình, điển hình dân vận khéo.

## **3. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy**

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phối hợp với Khối Dân vận Đảng ủy kiểm tra, giám sát các Chi ủy, chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã trong việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận.

## **4. Hội đồng nhân dân xã**

Thể chế hoá chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên và cấp ủy cùng cấp liên quan đến công tác dân vận bằng các nghị quyết cụ thể để chỉ đạo triển khai thực hiện.

Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội xã trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tiếp xúc cử tri; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; giám sát các cơ quan, tổ chức trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri và Nhân dân; hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp; giám sát việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND xã bầu hoặc phê chuẩn theo quy định.



Thực hiện tốt hoạt động giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân và việc tổ chức, thực hiện chính sách, pháp luật đối với những vấn đề Nhân dân quan tâm.

### **5. Ủy ban nhân dân xã**

Xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cụ thể triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương liên quan đến công tác dân vận.

Thực hiện cải cách hành chính; công khai, minh bạch chủ trương, chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, nguồn lực.

Thực hiện các quy định về dân chủ ở cơ sở; tiếp công dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, những vấn đề bức xúc của Nhân dân theo quy định của pháp luật; tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến, phản biện, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật và hoạt động của chính quyền.

Nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với Nhân dân tại bộ phận một cửa cùng cấp. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những vấn đề liên quan đến đời sống của Nhân dân; xử lý tham nhũng, tiêu cực, hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân theo thẩm quyền.

Phối hợp chặt chẽ với Khối dân vận Đảng ủy xã, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã trong việc tham mưu, thực hiện công tác dân vận. Ít nhất 6 tháng một lần, có chương trình làm việc với Khối dân vận Đảng ủy xã, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân xã Phú Thượng về tình hình Nhân dân và công tác dân vận.

Phân công đồng chí Phó chủ tịch UBND xã phụ trách công tác dân vận và chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

### **6. Công an, Ban CHQS xã**

Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân vận; nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân; tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật



của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; củng cố, tăng cường tình đoàn kết quân dân, xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt với Nhân dân.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị thực hiện công tác dân vận, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; xây dựng và củng cố vững chắc thể trận quốc phòng toàn dân, thể trận an ninh Nhân dân, thể trận lòng dân. Thường xuyên tiến hành công tác dân vận, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh; thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo, chính sách hậu phương quân đội và các chính sách xã hội.

Tham gia xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

### **7. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội**

Thực hiện vai trò nòng cốt chính trị trong tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội. Tuyên truyền, động viên hội viên, đoàn viên và Nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức nhà nước, việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu. Thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội; vận động Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

### **8. Các chi bộ trực thuộc**

Lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hoá, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết việc tổ chức khai, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của cấp ủy, chính quyền địa phương liên quan đến công tác dân vận, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; Lãnh đạo, chỉ đạo các chi hội, chi đoàn phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác dân vận.

Kịp thời kiện toàn Tổ dân vận các xóm, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt của Ban công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội xóm theo quy định. Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy phân công đồng chí Bí thư chi bộ làm Tổ trưởng Tổ dân vận các xóm. Trên đây là Chương trình hành động thực

hiện Quy chế 09-QC/HU ngày 23/02/2022 về công tác dân vận của hệ thống chính trị của Đảng ủy xã Phú Thượng.

Trên đây là Chương trình hành động của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phú Thượng về thực hiện Quy chế 09-QC/HU ngày 23/02/2022 của BTV Huyện ủy về công tác dân vận của hệ thống chính trị huyện Võ Nhai trên địa bàn xã Phú Thượng.

Chương trình hành động này được phổ biến đến chi bộ để tổ chức thực hiện.

Nơi nhân

- Ban Thường vụ Huyện ủy (b/c),
- Ban Dân vận Huyện ủy (b/c),
- Các đồng chí UV BCH Đảng bộ xã,
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể CT-XH,
- Các chi bộ trực thuộc,
- Lưu Văn phòng Đảng ủy.



**Lê Việt Bích**